



ประกาศ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง ประกาศ การเสนอราคาจัดกิจกรรมเปิดศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกาย

และการสัมมนาออนไลน์

โดยวิธีการยื่นข้อเสนอทางราคาทั่วไป

ด้วยโครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีความประสงค์ทำการจัดจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมแถลงข่าวเปิดศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกาย และการสัมมนาออนไลน์ ภายในวงเงิน งบประมาณ 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์และนำเสนอข้อมูลวิชาการของศูนย์ฯ ให้เป็นที่รับรู้ของภาคีเครือข่ายและบุคคลทั่วไป โดยมีรายละเอียดและขอบเขตของงาน TOR ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างหรือขายพัสดุดังตามขอบเขตงานนี้
2. ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรายอื่นและ/หรือไม่ต้องเป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้
4. ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นค่าสัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ

กำหนดส่งข้อเสนอขอบเขตงาน (TOR) และการเสนอราคาได้ในวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย Thailand Physical Activity Knowledge Development Centre “TPAK: ทีแพค” ชั้น 5 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมอบหมายให้ นางสาวชุตินา อยู่สมบูรณ์ ติดต่อ โทรศัพท์มือถือ 081-6413628 อีเมล pupe1596@gmail.com เป็นผู้รับผิดชอบประสานงาน

ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โดยตรวจสอบผลประกาศได้ที่ www.ipsr.mahidol.ac.th

ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา)

หัวหน้าโครงการฯ